



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียง “โพธิวิชาลัย” ต้นแบบอุดมศึกษาติดดิน



มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียง คงไม่มีคำจำกัดความใด
ที่ตรงกับ “โพธิวิชาลัย” ดีไปกว่าคำคำนี้ อีกแล้ว

เพราะขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่าง
ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาด้วยการเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก
แต่สำหรับที่ โพธิวิชาลัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว กลับทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาด้วยการวัดผลในการ
สร้างบ้านดิน ดำนา เข้าป่าเพื่อให้เขียนประโยชน์ของพืชที่พบ

กว่า 3 ปีแห่งการฝ่าฟัน รวมถึงต้องต่อสู้กับนักวิชาการ ที่ยังติดยึดกับระบบแนวคิดแบบเก่า
เพื่อให้เกิดสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน จนถึงวันนี้
โพธิวิชาลัย ได้

เริ่มต้นเดินหน้าอย่างเต็มตัวแล้ว

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปฏิบัติหน้าที่ คณบดีโพธิวิชาลัย เล่าถึงที่มาในการจัดตั้ง
โพธิวิชาลัย ว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ช่วยให้ ชุมชนมี
ความแข็งแรง ไม่ได้ช่วยให้ธรรมชาติกลับคืนมา ทั้ง ยังไม่ช่วยให้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงไปสู่ชุมชนได้ จึงต้องการทำให้โพธิ
วิชาลัย เป็นนัยที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่เลือก
สถานที่ตั้งเป็น จ.สระแก้ว เนื่องจากจากการลง

พื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า จ.สระแก้ว ประสบกับภัยแล้งมากที่สุด ทั้งยังมีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า
หญ้า ปุ๋ยเคมี จึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์ถึงแนวคิดโครงการจัดตั้งโพธิวิชาลัย ซึ่งผลที่ออกมา
พบว่าได้รับความร่วมมือ ที่ครบทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ ความมั่นคง ภาคธุรกิจเอกชน
ประชาชน กลุ่มเอ็นจีโอ เพราะเห็นว่าโพธิวิชาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่าง
แท้จริง

“ความหมายของโพธิวิชาลัย คือ การเรียนที่เข้าถึงธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตอย่าง

แท้จริง เพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพ และมีความดี รวมทั้งไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดังนั้น เรื่องหลักสูตรในการเรียนจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. การเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 2. การเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 3. การเรียนเกี่ยวกับการจัดการ ความรู้ ในเชิงธุรกิจ และ 4. การเรียนเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 จะให้ไปเรียนวิชาพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ก่อน จากนั้นปี 2-4 จึงมาเรียนที่โพธิวิซชาลัย เมื่อจบการศึกษาจะได้ ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม” ผศ.อำนาจ ฉายภาพของโพธิวิซชาลัย



นักศึกษาโพธิวิซชาลัยนั้น ตลอดช่วงเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ชั้นชั้นปีที่ 2-4 จะต้องเข้าไปศึกษาที่ ฐานเตรียมความพร้อม ห้องเรียนโพธิวิซชาลัย และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ฐานเตรียมความพร้อมห้องเรียนโพธิวิซชาลัยบ้านปอตุกรัง, ปางสีดา-คลองน้ำเขียว, รมเกล้าประชา รักรักษ์, ชัยมงววิทยา, หนองบัว, อนุบาลวัฒนานคร, ปศุสัตว์ อินทรีย์เพื่อชีวิตที่พอเพียง, กลสิกรรม ธรรมชาติเมืองละล, เกษตรผสมผสานบ้านชุมทอง, สองสีไทรงาม, บ้านคลองหวาย, บ้านท่า กระบาก, แหล่งเรียนรู้บ้านดิน, คนชายแดน, มุลนิธิโพธิวิซชาลัย และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตป่า ริมห้วย

สิ่งที่เป็นความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง คือ แนวทางในการประเมิน นักศึกษา ผศ.อำนาจ บอกว่า จะไม่มีการเก็บหน่วยกิตเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่จะใช้ใน ลักษณะของวิธีการประเมินจากผู้รู้ท้องถิ่น เช่น จะมีการให้นักศึกษาเข้าเรียนในฐานการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการโพธิวิซชาลัย โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทราย ประมาณ 7 สัปดาห์ จากนั้นก็ จะให้ผู้รู้ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นผู้ประเมิน

และที่นักศึกษารุ่นแรกของโพธิวิซชาลัยทั้ง 49 คน ถือเป็น ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งในชีวิต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี

ในปีนี้เป็นปีแรก โพธิวิซชาลัยจะเริ่มรับนักศึกษาเฉพาะในพื้นที่ จ.สระแก้ว เท่านั้น แต่ในปี ต่อไปจะเริ่มเปิดรับนักศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกด้วย โดยจะจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะ เปิดรับในช่วง 4 ปีแรกนี้ไว้ที่ปีละ 49 คน

ทีมข่าวการศึกษา มองว่า แนวทางในการจัดตั้งโพธิวิซชาลัย คือ การสร้างบัณฑิต เพื่อให้กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นกำเนิด มากกว่าที่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อ

หางานทำ



และเราเห็นด้วยกับหลักการของ **โพธิชชาลัย** ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิต “บัณฑิตคืนถิ่น” อย่างแท้จริง ที่สำคัญการที่นักศึกษาซึ่งเข้าเรียนที่โพธิชชาลัยจะได้ “เรียนฟรี” ตลอดทั้งหลักสูตร ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคม มีสิทธิในการได้รับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา

โพธิชชาลัยจึงนับเป็นอีกแนว ทางหนึ่งในการยกระดับอุดมศึกษาของ ไทย ที่มองไปที่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หากโรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถานศึกษาสำหรับ บ่มเพาะคนที่ต้องการเป็นรัฐของชาติ

โพธิชชาลัย ก็เป็นสถานศึกษาที่ปลูกฝังคนไทยให้ตระหนักถึงการรัก และรู้บุญคุณถิ่น กำเนิด

ที่สำคัญคือปลูกฝังการมีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และนั่นคือหนทางหลุดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ ที่นับวันจะรุนแรงและเลวร้ายลงทุกที!!!

ทีมข่าวการศึกษา